

Tiêm chủng trong thai kỳ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 22 Tháng 11 2021 19:39 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 22 Tháng 11 2021 20:04

Bs Nguyễn Thị Kiều Trinh -

Khi mang thai, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ hoạt động kém hơn bình thường nên nguy cơ nhiễm bệnh của người mẹ sẽ tăng lên. Chính vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo tiêm chủng trước và trong thai kỳ là 1 trong những biện pháp hữu hiệu nhất nhằm tránh rủi ro cho mẹ và bé trong thai kỳ và sau khi sinh.

Nếu người mẹ không may bị mắc một số bệnh truyền nhiễm trong thời gian mang thai thì khả năng sinh con mắc bệnh bẩm sinh rất cao, thậm chí có thể khiến thai nhi ngừng phát triển.

- Bệnh sởi, Rubella: thai nhi có thể bị dị dạng, (90%) bị dị tật não, tim, tai, một hoặc không thể tiếp tục phát triển, thai chết lưu, sảy thai, sinh non.
- Bệnh quai bị: Nếu trong 3 tháng đầu hay 3 tháng cuối mang thai nếu mẹ mắc bệnh quai bị, thai nhi có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh, thai chết lưu, sinh non.
- Bệnh thủy đậu: giai đoạn sớm của thời kỳ mang thai (tuần thứ 8 – 20) thì bào thai có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh. Nếu bị thủy đậu ngay trước hoặc sau sinh thì đứa trẻ có nguy cơ mắc bệnh thủy đậu sẽ sinh và có thể tử vong.
- Bệnh cúm: không gây biến chứng nguy hiểm cho bà bầu nhưng nếu có thể gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi, đặc biệt nếu mẹ bị mắc cúm trong 3 tháng đầu mang thai.
- Bệnh viêm gan B: Truyền nhiễm mẹ bị nhiễm virus viêm gan B thì có khả năng lây cho bé trong quá trình sinh nở. Nếu trẻ sơ sinh bị nhiễm virus viêm gan thì khả năng di truyền nhiễm gan, ung thư gan khi trưởng thành rất cao.



The infographic is divided into two main sections. The left section features an illustration of a doctor in a white coat and blue mask talking to a pregnant woman in a yellow dress and purple mask, with her partner in a green shirt and red mask standing behind her. A calendar is visible on the wall. The right section has a purple background and contains text in Vietnamese, along with the WHO logo and a smaller illustration of a pregnant woman in a red dress.

Tôi đang mang thai. Tôi có thể tiêm vắc xin COVID-19 hay không?

Mang thai khiến cho bà mẹ có nguy cơ mắc COVID-19 nặng hơn, nhưng hiện tại có rất ít dữ liệu đánh giá tính an toàn của vắc xin phòng COVID-19 trong thời kỳ mang thai.

Phụ nữ mang thai có thể được tiêm vắc xin phòng COVID-19 nếu lợi ích của việc tiêm phòng lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn do vắc xin.

Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao phơi nhiễm với vi rút SARS-CoV-2 (ví dụ: cán bộ y tế), hoặc tăng nguy cơ mắc bệnh nặng (đang mắc bệnh nền) nên tư vấn với bác sỹ để cân nhắc về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.

[Mọi bài viết thêm chi tiết xin mời xem tại đây.](#)